



Nếu người thả con chó được huấn luyện đi săn và đã nhân danh Allah thì người hãy ăn những gì nó săn được cho người.

Ông Adi bin Hatim - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại: Tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi thả con chó được huấn luyện đi săn, nó săn được cho tôi và tôi nhân danh Allah. Người nói: "Nếu người thả con chó được huấn luyện đi săn và đã nhân danh Allah thì người hãy ăn những gì nó săn được cho người." Tôi nói: ngay cả khi nó đã giết chết con vật ư? Người nói: "Ngay cả khi nó đã giết chết con vật miễn sao không có sự chia sẻ nào từ con chó khác." Tôi nói với Người: tôi bắn tên trúng con mồi bằng sóng lưng của cây tên thì như thế nào? Người nói: "Nếu con mồi bị giết bằng mũi tên thì hãy ăn còn nếu bị giết bằng sóng lưng thì không ăn." Và trong lời dẫn của Ash-Sha'bi từ lời thuật của Adi mang nội dung tương tự: "... trừ phi con chó đã ăn thì người không được ăn bởi Ta e rằng nó săn mồi là cho bản thân nó, và nếu có những con chó khác cùng săn với nó thì người cũng không được ăn bởi người chỉ nhân danh trên con chó của người chứ người không nhân danh trên những con khác ngoài nó." Và trong một lời dẫn khác: "Khi nào người thả con chó săn của người đi săn, người hãy nhân danh Allah. Nếu nó săn được cho người, con vật săn được còn sống thì người hãy cắt tiết nó còn nếu nó đã chết và con chó săn của người đã không ăn thịt của nó thì người hãy ăn." Và trong một lời dẫn khác nữa: "Khi người bắn tên, hãy nhân danh Allah, nếu con vật bị bắn mất dấu một hay hai ngày (có lời dẫn ghi: hai hoặc ba ngày) rồi người tìm thấy nó trở lại, nếu tìm thấy dấu mũi tên của người trên con vật thì người hãy ăn nếu người muốn; còn nếu người tìm thấy nó chết trong nước thì người chó ăn bởi người không biết nước làm nó chết ngộp hay mũi tên của người làm chết nó?"

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Ông Adi bin Hatim đã hỏi Thiên Sứ của Allah việc săn bắn thú bằng chó săn được người chủ huấn luyện kỹ năng săn. Thiên Sứ của Allah bảo ông hãy ăn những gì nó săn được nếu ông đã nhân danh Allah lúc thả nó đi đồng thời không thấy một con chó nào khác cùng săn với nó; còn nếu thấy có một con chó nào khác cùng săn với nó thì không được ăn bởi vì ông ấy chỉ nhân danh trên con chó của ông ấy chứ không nhân danh trên các con chó khác. Tương tự, Người cũng cho ông biết rằng nếu ông bắn tên, hay phóng giáo, nếu tên hay giáo trúng con vật làm nó chảy máu và chết thì được phép ăn với điều kiện là đã nhân danh Allah lúc bắn hoặc phóng; còn nếu con vật chết do phần thân của cây tên hay giáo đánh vào thì không được ăn bởi vì con vật lúc bấy giờ trở thành giống như con vật chết ngã từ trên cao hay do đánh đập. Thiên Sứ của Allah cũng cho biết rằng khi thả con chó săn ra, nó săn được con vật, nếu con vật còn sống thì hãy cắt tiết nó cho dù có những con chó khác săn cùng. Thiên Sứ

nói thêm một giáo luật nữa: Nếu bắn tên và có nhân danh Allah thì hãy ăn con vật đó; nếu con vật bị mất dấu một, hai hay ba ngày thì phải xem một trong hai trường hợp, trường hợp nếu tìm thấy con vật đã chết và trên cơ thể có dấu vết của mũi tên thì hãy nếu muốn, trường hợp nếu tìm thấy con vật chết trong nước thì chớ ăn bởi người săn không biết con vật đã chết do ngạt nước hay do mũi tên bắn chết.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/6636>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

